

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Ngày 21/02/2024, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Thị Loan, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn, đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của UBND thành phố Lạng Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố (Chùa Tiên, Đền Kỳ Cùng, Đền Tả Phủ), các thành phần đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở UBND tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; UBND tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 20/10/2023 về việc tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 làm cơ sở triển khai thực hiện, các cấp, các ngành của tỉnh đã phối hợp triển khai tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi đón tết trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2024 được tổ chức với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, cùng với trang trí Đường Hoa Xuân Xứ Lạng trở thành điểm nhấn tiêu biểu, nổi bật phục vụ nhu cầu vui Tết, tạo sự lan tỏa tích cực, được dư luận, Nhân dân đón nhận, hưởng ứng và đánh giá cao, là

sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn. Công tác truyền thông các hoạt động được tổ chức tốt, kịp thời, góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa về mảnh đất, con người Xứ Lạng.

Nhìn chung, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo kế hoạch của tỉnh và thành phố diễn ra trước và trong tết đều được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, quy mô phù hợp; đảm bảo tốt về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá, cơ bản không có thông tin phản ảnh tiêu cực trong quá trình tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố và các huyện. Công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan được quan tâm, cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu, panô, áp phích được trang trí trên các tuyến đường phố chính trên địa bàn thành phố đảm bảo theo quy định, đã tạo hiệu ứng, không khí cổ động cho các hoạt động tổ chức hiệu quả.

2. Hạn chế

Công tác phối hợp giữa UBND thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có lúc có việc hạn chế, chưa tạo sự liên mạch các sự kiện, hoạt động khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Một số hoạt động tổ chức lễ hội đã diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố thời gian qua, còn có điểm hạn chế cần sớm khắc phục như: hiện tượng òi tiền hưởng chênh lệch vẫn diễn ra tại các điểm di tích lễ hội; vẫn đề xảy ra tình trạng bán hàng rong, ăn xin gây ảnh hưởng mỹ quan chung; công tác vệ sinh môi trường chưa thực sự được quan tâm, ùn tắc giao thông, đặt tiền giọt dầu, thu gom tiền công đức tại một số di tích còn bất cập ...

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhất là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội từ nay đến hết tháng giêng âm lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm¹; nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 51/UBND-KGVX ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, Công văn số 215/UBND-KGVX ngày 16/02/2024 về việc tăng cường chỉ đạo,

¹ Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024,

chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá về các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh nói chung và các hoạt động lễ hội trên địa bàn thành phố nói riêng.

- UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ban hành thông cáo báo chí đầy đủ, chi tiết về các lễ hội, hoạt động lễ hội của thành phố Lạng Sơn tổ chức để cung cấp cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tới đông đảo du khách và người dân; chú trọng tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố; đặc biệt cần tập trung công tác truyền thông, quảng bá về lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ, lễ hội diêm Chùa Tiên trên internet và các nền tảng mạng xã hội phù hợp.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương để kịp thời thông tin, tuyên truyền về các hoạt động lễ hội chung trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động và triển khai các nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 với hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các nền tảng mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh Lạng Sơn.

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 203/KH-UBND và các văn bản liên quan tăng cường tuyên truyền rộng khắp trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để truyền tải thông tin rộng khắp, kịp thời đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Trong đó, chú trọng chỉ đạo triển khai tổ chức các sự kiện tuyên truyền, quảng bá du lịch tại các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh nhất là các sự kiện, lễ hội trên địa bàn thành phố thời gian tới; đa dạng hóa hình thức xúc tiến quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông, các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram, Youtube, Tiktok bên cạnh những hình thức truyền thống như kênh truyền hình, tờ rơi, quảng cáo trực tuyến, livestream tại một số điểm du lịch; trình chiếu video clip tại các màn hình Led trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và khu vực cửa khẩu...

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội. Phối hợp với Sở Nội

vụ, rà soát, chấn chỉnh việc bài trí, sắp xếp đồ thờ, các điểm thờ tự tại các di tích tín ngưỡng.

- UBND thành phố chỉ đạo các Ban Quản lý di tích, Ban tổ chức Lễ hội: có kế hoạch chi tiết chuẩn bị các lễ hội đảm bảo nội dung phần lễ ngắn gọn, theo đúng quy định, đúng mục đích, ý nghĩa và nguồn gốc của lễ hội, nghi lễ truyền thống, vừa đảm bảo phần hội tổ chức trang trọng, tạo sân chơi hấp dẫn cho người dân và du khách. Sắp xếp khu vực dịch vụ, nơi sắp lễ, đặt hòm công đức đúng quy định, quản lý tiền công đức công khai minh bạch, bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền lễ, tiền giọt dầu không đặt đúng nơi quy định. Chuẩn bị tốt công tác hướng dẫn, thuyết minh cho du khách đến trải nghiệm lễ hội, tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên, thành viên ban quản lý di tích về ý nghĩa, sự tích, nguồn gốc lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ tự, tôn vinh. Công bố số điện thoại đường dây nóng của Ban tổ chức, của UBND xã, phường và niêm yết công khai tại các di tích, các điểm diễn ra lễ hội để Nhân dân kịp thời giám sát, phản ánh về tình hình lễ hội.

3. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông: đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng của Ngành và Công an thành phố Lạng Sơn ban hành và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự giao thông tại các khu vực diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố nói riêng, địa bàn tỉnh nói chung.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan đảm bảo điều tiết an toàn giao thông khu vực tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với “taxi dù”, bảo đảm hoạt động bãi đỗ xe.

4. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc y tế, bảo đảm cung cấp điện, nước: Yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, kịp thời phối hợp tốt với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, có phương án dự phòng, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết tại nơi tổ chức các sự kiện, hoạt động, lễ hội, đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm, vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn, địa điểm lưu trú của khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, bố trí các điểm vệ sinh công cộng, biển chỉ dẫn, thùng rác công cộng, phương án thuê khoán dọn dẹp vệ sinh tại tất cả các điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người, bảo đảm sạch đẹp, phục vụ, đáp ứng nhu cầu trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động, sự kiện lễ hội của thành phố, của tỉnh.

5. Bảo đảm thông tin liên lạc: giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn và các đơn vị cung ứng viễn thông trên địa bàn tỉnh có phương án kỹ thuật đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc thông suốt trong suốt quá trình tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại khu vực tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lạng Sơn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội; định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội từ đó góp phần nâng cao ý thức, nhận thức trong Nhân dân về giá trị nhân văn cao đẹp của lễ hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh tại điểm di tích và lễ hội.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần theo GM số 60/GM-UBND;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KG-VX (NNK).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Xuân Đồng